



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2555

ปัฐูตั้งทีมอิสระสอบ"สต็อกข้าว" นักวิชาการแฉพบส่วนเกินโผล่ 3.3 ล้านตัน

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นับจากรัฐบาลเริ่มรับจำนำมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 มีการรับจำนำข้าวในโครงการคิดเป็นปริมาณ 10.2 ล้านตัน เมื่อรวมกับตัวเลขการส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554-มิถุนายน 2555 มีการส่งออกข้าวไป 5.1 ล้านตัน การบริโภคข้าวในประเทศ จำนวน 7.4 ล้านตัน รวมเป็นทั้งหมด 22.6 ล้านตัน แต่ผลผลิตข้าวนาปี รวมกับข้าวนาปรังรวมได้มีจะมีเพียง 19.4 ล้านตัน จึงทำให้เกิดคำถามว่าส่วนที่เกินมา 3.3 ล้านตัน นั้นมาจากที่ใด จึงต้องการให้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบอีกชุดหนึ่ง โดยให้เป็นทีมอิสระ ซึ่งอาจประกอบด้วยตัวแทนของ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่เป็นเจ้าของเงิน เพื่อตรวจสอบถึงความผิดปกติดังกล่าว

"จากการตั้งข้อสังเกตคาดว่า ข้าวส่วนที่เกินมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ประมาณ 30-40% หรือ ประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนอีก 2 ล้านตันที่เหลือ มาจากที่ไหน ขอให้ นายกรัฐมนตรีมีการ ตรวจสอบ เพราะเชื่อว่ามีคนไม่ชอบมาพากล ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ข้าวที่รับจำนำมาใหม่ ยังไม่ได้มีการระบายออกไป และอาจจะมีการนำข้าวเก่าที่มีอยู่ในช่วงรัฐบาลก่อน ออกมาหมุนเวียนเพื่อขาย ไปให้กับพ่อค้าที่ต้องการข้าว โดยการตรวจสอบต้องการให้ลงไปดูว่าข้าวในโกดังที่รัฐบาลมีอยู่ ซึ่งอาจจะเจอข้าวเก่าที่เหลือมาจากรัฐบาลชุดก่อน" นายนิพนธ์กล่าว

ทั้งนี้ มีกระแสข่าวในวงการค้าข้าวด้วยว่า มีโบรกเกอร์บางรายเอาข้าวรับจำนำมา ระบาย ให้กับผู้ส่งออกที่ต้องการข้าว ส่วนข้าวเก่า ก็เอาไปขายเพื่อนำไปบริโภคภายในประเทศ และโบรกเกอร์บางส่วนนำไปทำเป็นข้าวถุงธงฟ้า ที่ขาย ในร้านถูกใจ ซึ่งขอให้การตรวจสอบด้วยว่า ข้าว ถุงธงฟ้าที่รัฐบาลอนุมัติไป ประมาณ 4 แสนตันนั้น ได้มีการผลิตออกมาเป็นข้าวถุงครบตามจำนวนหรือไม่

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ แถลงว่าจะมีการขายข้าวจีทูจี ประมาณ 3 ล้านตัน ในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ขอให้ดูตัวเลขที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐ คาดการณ์ไว้ด้วย ซึ่งพบว่าอินโดนีเซียมี ฟิลิปปินส์ และจีน ความต้องการนำเข้าข้าวรวมแล้ว 3.65 ล้านตัน เหลือที่จะนำเข้าในปีนี้ได้ก็เพียง 6 แสนตันเท่านั้น ซึ่งฟิลิปปินส์คงจะไม่ซื้อข้าวขณะนี้ เพราะเป็นช่วงเขากำลังเก็บเกี่ยวข้าว ดังนั้นหากไทยต้องการจะขายข้าว ก็ต้องแข่งขันกับอินเดีย และเวียดนาม แต่ประเทศผู้ซื้อเหล่านั้น เขาก็ต้องการซื้อข้าวในราคาถูกกว่า เพื่อต้องการประหยัดงบประมาณ ส่วนอินโดนีเซีย ก็คงไม่ซื้อเกินจากความต้องการ เพราะจะสร้างภาระหนี้

ที่มา คมชัดลึก

ส่งออกข้าวสวดยับจำนำทำเงิน

นายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูงทั้งข้าวเปลือกนาปี 2554-55 และข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ที่ยังรับจำนำอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนที่สูงและต้องขายในราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ดังนั้นจึงคาดว่าในปีนี้นักส่งออกจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1 ล้านกว่าตันจากปีที่แล้วส่งออกกว่า 2 ล้านตัน

"ปีนี้ลำบากที่จะเติบโตทั้งปริมาณและมูลค่า จากปกติในแต่ละปีบริษัทจะมียอดส่งออกโดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วน 15-18% ของการส่งออกข้าวในภาพรวมของประเทศ และในปีนี้นักสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดไทยจะ

ส่งออกข้าวได้เพียง 6.5 ล้านตัน จากปีที่แล้วส่งออก 10.6 ล้านตัน เหตุมาจากข้าวไทยราคาสูงมาก ทำให้เสียตลาด คู่ค้าหันไปซื้อเวียดนาม-อินเดียแทน อย่างไรก็ตามในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ยอดส่งออกข้าวของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะได้อานิสงส์จากไนจีเรียเร่งสั่งซื้อข้าวหนึ่งก่อนที่รัฐบาลเขาจะเก็บภาษีนำเข้าข้าวเพิ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 แต่ในครึ่งปีหลังซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดปกติ บริษัทจะต้องปรับกลยุทธ์ และหาตลาดทดแทนไนจีเรีย"

นายวัลลภ กล่าวยอมรับว่า การหาตลาดส่งออกใหม่เป็นเรื่องค่อนข้างยากหากราคาข้าวไทยยังสูงกว่าคู่แข่งมาก (ราคาข้าวไทยทุกชนิดเฉลี่ยสูงกว่าคู่แข่งชั้นเกือบ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน) ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่นโยบายรัฐบาลว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดให้ฟื้นตัวหรือให้ซบเซาต่อไป ขณะที่ความพยายามยกระดับราคาข้าวไทยในตลาดโลกให้สูงขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไทยไม่ใช่ผู้ค้ารายเดียวที่กำหนดราคาตลาดโลก อยากรให้รัฐบาลตั้งราคาให้ผู้ส่งออกสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพราะตั้งสูงเกินไป ก็ไม่มีใครซื้อ และที่ผ่านมามีบริษัทได้พยายามติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่อย่างใด

ด้านนายเสริมศักดิ์ ควทรทงธรรม ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ข้าวไชยพร จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหนึ่งรายใหญ่กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 ปริมาณการส่งออกข้าวหนึ่งของบริษัทได้ลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้คาดทั้งปีนี้บริษัทจะมียอดส่งออกข้าว 5.5 แสนตัน จากปีที่แล้วส่งออกได้รวม 7 แสนตัน เหตุจากต้นทุนสูงต้องขายแพง สะท้อนได้จากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ที่เคยซื้อข้าวไทยเป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้กลับขายไม่ได้เลย

สำหรับการส่งออกข้าวของบริษัทในครึ่งปีหลัง ยังมุ่งเป้าไปยังตลาดอิรัก ที่มีความชื่นชอบข้าวไทยเป็นพิเศษ ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีอิรักเคยนำเข้าข้าว 5% จากอินเดีย แต่สุดท้ายคุณภาพไม่ผ่านจึงมองเป็นผลดีกับไทย แต่ละปีอิรักซื้อข้าวจากบริษัทครั้งละ 1 แสนถึง 2 แสนตัน แต่ปีนี้เพิ่งซื้อไปครั้งเดียวแค่ 7 หมื่น ตัน ซึ่งจากข้าวที่รัฐบาลไทยเตรียมระบายข้าว จะทำให้ราคาข้าวในตลาดลดลง และหวังอิรักจะมาซื้อข้าวภายหลัง

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮ่วยชวนคำข้าว จำกัด กล่าวว่า ผ่านมา 6 เดือนแล้ว บริษัทเพิ่งขายข้าวหอมมะลิได้กว่า 2 หมื่นตัน จากปกติจะขายได้ไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นตัน เทียบในเวลาเดียวกันหายไปครึ่งหนึ่ง ส่วนข้าวขาว 5% ขายไม่ได้เลย คู่ค้าอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ หันไปซื้อเวียดนาม เพราะราคาถูกกว่า ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 5 หมื่นตัน จากปีที่แล้วส่งออก 8 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท

"หากรัฐบาลยังดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อเนื่อง ในปีหน้าบริษัทอาจต้องเปลี่ยนไปขายข้าวให้กับเพื่อนบ้านแทน เพราะปัจจุบันข้าวหอมเวียดนาม และข้าวหอมกัมพูชาในตลาดได้รับการยอมรับขึ้นเรื่อยๆ และราคาถูกกว่าขายได้กำไรมากกว่า"

นายวุฒิพล หวังหลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ กล่าวว่า หากพิจารณาสถิติการส่งออกข้าวไทยจะเห็นว่าข้าวหอมมะลิ ปริมาณการส่งออกจะหายไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับข้าวชนิดอื่นๆ แต่ในข้อเท็จจริงตลาดข้าวหอมมะลิ ซึมยาวต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว จากราคาที่สูง ในครึ่งปีหลังคงต้องรอดูทิศทางนโยบายของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นการส่งออก

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ส่งออกรายเล็กอ่วม! จำนำข้าวพ่นพิษ

แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้น่าเป็นห่วงว่าผู้ส่งออกข้าวบางรายอาจต้องเลิกกิจการส่งออกข้าว เพื่อหันมาประกอบธุรกิจอื่นแทน เนื่องจากไม่มีข้าวให้ส่งออก เป็นผลมาจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ทำให้ข้าวอยู่ในมือของรัฐบาลแทบทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อผู้ส่งออกไม่มีข้าวส่งออก ไทยจึงเสียแชมป์การส่งออกข้าวให้กับอินเดียและเวียดนาม แม้จะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ก็จะเกิดปัญหาถ้าจากการขายข้าวลดลงได้รายได้เข้ามาน้อยลง เพราะแข่งเรื่องราคาไม่ได้

ปัจจุบันหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ของกลุ่มผู้ส่งออกข้าวยังไม่น่ากังวล เพราะการให้สินเชื่อผู้ส่งออกข้าวเป็นรูปแบบแพ็คเกจเครดิต คือให้วงเงินตามคำสั่งซื้อ ลูกค้าจึงไม่สามารถนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ แต่ก็ยอมรับว่าผู้ส่งออกข้าวจะขอวงเงินแพ็คเกจเครดิตน้อยลง เพราะไม่มีคำสั่งซื้อ

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ส่งออกข้าวที่สายป่านยาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาล จะได้เข้าประมูลลับกับรัฐบาล และได้ข้าวออกมาขาย ซึ่งการประมูลลับจะไม่มีงบออกล่วงหน้า จึงมีแต่ผู้ส่งออก รายใหญ่เท่านั้นที่จะประมูลได้ เพราะมีเงินทุนมากกว่า ทำให้ผู้ส่งออกรายเล็กที่สายป่านสั้นนอกจากจะเข้าไม่ถึง ก็สู้รายใหญ่ไม่ได้ ผู้ส่งออกรายเล็กอาจต้องกินน้ำใต้ศอก ซื้อข้าวต่อจากรายใหญ่ที่ประมูลได้

"น่าเป็นห่วงว่าผู้ส่งออกข้าวรายเล็กและไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาล เพราะรูปแบบการเปิดประมูลข้าวมี 4 วิธีคือ ขายในประเทศ ขายรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เปิดประมูลตามปกติ และเปิดประมูลลับ ซึ่งกรณีการเปิดประมูลลับเป็นเรื่องที่จะมีปัญหามากที่สุด เพราะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง" รายงานข่าวระบุ

นอกจากนี้ ผลที่เกิดอีกด้านคือ ผู้บริโภคจะต้องซื้อข้าวในราคาแพงขึ้นจากเดิม แม้ปัจจุบันรัฐบาลจะควบคุมราคาข้าว แต่ต่อไปอาจเกิดปัญหาเหมือนน้ำมันปาล์มที่ขาดตลาดและมีการจำกัดจำนวนขายปลีก เมื่อรัฐบาลควบคุมราคาข้าว เพราะเป็นสินค้าควบคุม ก็ทำให้ขณะนี้ผู้ประกอบการเริ่มแตกแบรนด์และผสมข้าวขาย ผู้บริโภคจึงได้รับประทานข้าวในคุณภาพตามราคา แต่ไม่มีใครสังเกต

นายประสิทธิ์ วสุภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า มีการดูแลผู้ส่งออกข้าวเป็นรายๆ อยู่แล้ว แต่ขณะนี้ผู้ประกอบการยังมีความแข็งแรง เพียงแต่การส่งออกที่น้อยลงมีผลทำให้สินเชื่อแพ็คเกจเครดิตน้อยลงไปด้วย ซึ่งปัจจุบันการให้วงเงินแพ็คเกจเครดิตอยู่ที่ 70-80% ของคำสั่งซื้อ

อย่างไรก็ดี ที่เป็นห่วงคือ เมื่อรัฐบาลใช้วิธีการรับจำนำข้าว ราคาข้าวของไทยก็จะสูงกว่าคู่แข่ง กระทบผู้ส่งออกข้าวโดยรวม ปริมาณการส่งออกก็ลดลง ขณะนี้ปริมาณการส่งออกข้าวลดลง 35%

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ทีดีอาร์ไอวิพากษ์จำนำข้าวคอร์รัปชัน 'ทุกระดับ'

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วานนี้ (28 ก.ค.) ว่า ทีดีอาร์ไอต้องการให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายจำนำข้าว โดยต้องการให้มีนโยบายช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่ยากจนไม่ใช่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกคนเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งให้อุดหนุนช่วยเหลือชาวรายเล็กที่มีที่ดิน 10-15 ไร่ มีผลผลิตข้าวปีละ 10 ตัน เพราะชาวนาที่มีผลผลิตปีละ 20 ตัน ถือเป็นรายใหญ่

ปัจจุบันมีชาวนารายเล็กประมาณ 80% ของชาวนาทั้งหมด รวมทั้งต้องการให้รัฐบาลใช้ระบบประกันราคาแทนการจำนำ ซึ่งถ้าเห็นว่าเป็นโครงการของรัฐบาลชุดที่แล้วก็อาจเปลี่ยนชื่อโครงการก็ได้

นายนิพนธ์ กล่าวว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีแนวคิดจำนำข้าวแบบจำกัดจำนวนก็อาจทำให้ปัญหาคอร์รัปชันลดลงแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยที่ผ่านมา ไม่เคยเห็นโครงการไหนมีการทุจริตในทุกระดับมากเท่านี้มาก่อน และเห็นว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ควรมอบหมายให้องค์กรอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจสอบว่ามีการทุจริต

ตั้งแต่ปี 2554 เมื่อรัฐบาลรับจำนำข้าวเป็นข้าวเปลือกแล้วสีเป็นข้าวสารจะได้ 10.2 ล้านตัน ในจำนวนนี้นำไปส่งออก 5.1 ล้านตัน บริโภคในประเทศ 7.4 ล้านตัน รวมข้าวทั้งหมด 22.7 ล้านตัน แต่ผลผลิตทั้งปีมีเพียง 19.4 ล้านตัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณข้าวสารเพิ่มมาจากไหน 3.3 ล้านตัน ซึ่งอาจมาจากการลักลอบนำเข้าข้าวจากเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิจำนำในไทยและอาจมีการลักลอบนำข้าวในสต็อกรัฐบาลไปส่งออก

รัฐบาลชุดปัจจุบันเริ่มใช้นโยบายจำหน่ายข้าวในปีในเดือน ต.ค. 2554 ซึ่งเมื่อพิจารณาการส่งออกข้าวในเดือน ต.ค. 2554 ถึง ก.ค. 2555 พบว่าไทยส่งออกข้าวได้ 4.7 ล้านตัน มูลค่าการส่งออก 100,000 ล้านบาท ลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2553 ถึง ก.ค. 2554 ที่ส่งออกได้ 9.4 ล้านตัน มูลค่าการส่งออก 160,000 ล้านบาท

"ถ้ารัฐบาลยังคงดำเนินการตามนโยบายเช่นนี้ต่อไปจะทำให้คุณภาพข้าวที่ได้ต่ำลงต่อเนื่อง เพราะเกษตรกรมั่นใจว่าผลิตข้าวมาอย่างไรก็ขายข้าวได้อยู่แล้วจึงไม่เกิดการแข่งขันเพื่อผลิตข้าวที่มีคุณภาพ แต่เกษตรกรจะเร่งการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณมาก รวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นจะหันมาปลูกข้าวคุณภาพต่ำไปจำหน่ายกับรัฐบาล และทำให้พื้นที่การปลูกพืชชนิดอื่นลดลงและทำให้ภาคเกษตรล่มสลายได้"

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีข้าวสารในสต็อก 10 ล้านตัน โดยราคาข้าวส่งออกเวียดนามในเดือน ก.ค.ปีนี้อยู่ที่ตันละ 405 ดอลลาร์ และถ้าไทยขายข้าวสูงกว่าราคาข้าวของเวียดนามตันละ 50 ดอลลาร์ จะทำให้ไทยต้องขายข้าวที่ราคาตันละ 480 ดอลลาร์ และจะทำให้รัฐบาลขาดทุนประมาณ 87,000-100,000 ล้านบาท

เขากล่าวว่า ต่างชาติรู้ว่าไทยมีสต็อกข้าวจำนวนมาก และถ้าไทยเริ่มระบายข้าวออกมาจะรู้ว่าไทยเริ่มมีปัญหาสต็อก จึงทำให้ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องเร่งซื้อข้าวไทย และเมื่อมีปริมาณข้าวเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น จะทำให้ราคาข้าวตกลงอีก

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โอกาสที่ไทยจะขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในปีนี้มีน้อยลง โดยกระทรวงพาณิชย์ประกาศว่าปีนี้จะขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 4 ล้านตัน แต่ประเทศที่จะซื้อแบบรัฐต่อรัฐมีฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและจีนรวม 4 ล้านตัน และทั้ง 3 ประเทศซื้อข้าวไปแล้ว 3.4 ล้านตัน จึงเหลือข้าวที่จะซื้อเพียง 600,000 ตัน รวมทั้งมีเวียดนามที่ต้องการขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ไทยจะขายข้าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขณะนี้ รัฐบาลเก็บข้าวไว้มากและรอการขายเท่ากับการเก็งกำไร ซึ่งนักการเมืองหรือข้าราชการไม่ได้มีหน้าที่เก็งกำไรสินค้าเพราะถ้าเกิดความเสียหาย ถือเป็นภาษีของประชาชน รวมทั้งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าไม่ให้รัฐทำการค้าแข่งขันกับภาคเอกชน

"ถ้ารัฐบาลระบายข้าวออกมาแล้ว ราคาข้าวในตลาดโลกตกแน่นอน ก็ควรทบทวนนโยบายจำหน่ายข้าวและชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รมว.พาณิชย์ไม่ห่วงเสียแชมป์ส่งออกข้าว

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวในรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" ถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวว่า ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะที่ผ่านมาหากเทียบปริมาณการส่งออกก็ไม่ได้น้อยกว่าประเทศอื่น ส่วนอีก 6 เดือนที่รัฐบาลมีเวลาอยู่ กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งเจรจาการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)กับหลายประเทศแล้ว จึงมั่นใจว่าน่าจะมีตัวเลขการส่งออกในปริมาณที่สูง ส่วนกรณีที่ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวตกมาอยู่อันดับสามนั้น เราเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เน้นพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพื่อให้มีราคาที่สูงขึ้น จึงมีนโยบายรับจำหน่ายมารองรับ และถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากสามารถขายส่งได้ในราคา 10,000 บาทต่อตัน และไม่เคยทำได้มาก่อน ส่วนปริมาณข้าวที่จะส่งออกที่มีต้นทุนสูงขึ้นนั้นเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องดูแล หาทางระบายออก ทั้งการซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐและการประมูลซื้อ รวมทั้งดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชน โดยนำข้าวที่มีอยู่ในมือรัฐบาลมาบรรจุถุงจำหน่ายขาย ทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสซื้อข้าวในราคาถูก

"สำหรับการส่งออกลดลงร้อยละ 40 ของปีที่แล้วเป็นประวัติการณ์ส่งออกสูงสุด แต่ที่ผ่านมาเฉลี่ย 8-9 ล้านตัน ซึ่งจากการดูตัวเลข เราส่งออกแล้ว 3.8 ล้าน ตัน 2 ก็ 7.6 ล้าน ก็ใกล้เคียงกับที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่นับรวมกับที่รัฐบาลดำเนินการจีทูจี ดังนั้นไม่น่าห่วงว่าในประเด็นสูญเสียแชมป์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องดูความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้นการเสียแชมป์ไม่น่าจะเป็นไร และการคงนโยบายข้าวสามารถช่วยยกระดับได้" นายบุญทรง กล่าว

ส่วนกรณีที่ราคาข้าวในประเทศทำให้ไม่สามารถแข่งกับอินเดียและเวียดนามได้นั้น นายบุญทรง กล่าวว่า ไม่เชื่อว่าการตั้งราคาดังกล่าวจะทำให้ส่งออกไม่ได้ และที่ผ่านมาการส่งออกก็เป็นส่วนของภาคเอกชน และจีทูจี ดังนั้นระบบนี้คงไม่ได้ทำลายระบบการค้าข้าวในประเทศไทย คนขายก็อยากได้ราคาข้าวสูง คนซื้อก็อยากได้ถูกเป็นธรรมดา ซึ่งเมื่อเทียบราคาก็ยอมรับว่าราคาเราสูงแต่ต้องเข้าใจว่าคุณภาพประเทศไทยดีกว่า ซึ่งประเทศคู่ค้ามีความมั่นใจว่ามีคุณภาพ และการส่งออกการปลอมปนไม่มี มีความเชื่อมั่นในการทำการค้ากับประเทศไทยมากกว่า เมื่อเทียบคุณภาพ ราคา เราก็อาจจะชนะบางเรื่อง เสียบางเรื่อง

"ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการคือการสร้างความแตกต่างของสินค้าไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ มีการยื่นจดทะเบียนจีไอ (แหล่งกำเนิดสินค้า) กับกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งเบื้องต้นได้เจรจากับหลายประเทศแล้ว หากได้รับการรับรองก็ถือว่าเป็นประโยชน์มาก ทำให้เกิดการแบ่งระดับข้าว สำหรับในกลุ่มอาเซียน มี 4 ประเทศที่สามารถปลูกข้าวเหลืองส่งออก ที่ผ่านมาก็มีการทำความร่วมมือ เช่นเวียดนาม ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่ง แต่ควรร่วมมือพัฒนาเรื่องคุณภาพและการตลาดร่วมกัน และเมื่อมีการแบ่งแยกคุณภาพระดับข้าวที่ชัดเจน ก็จะมีราคาอ้างอิง ซึ่งที่ผ่านมาสินค้าที่มีราคาอ้างอิงแล้ว เช่น น้ำมัน ยางพารา ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ผลิตข้าวทั้งหมด โดยประเทศไทยมีมาตรฐานข้าว 4 ระดับ และในอนาคตจะเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมมะลิให้อยู่ในระดับมาตรฐานสูง" นายบุญทรง กล่าว

นายบุญทรง กล่าวอีกว่า การสร้างมาตรฐานข้าว ตัวข้าวจะบ่งบอกเองว่าแต่ละประเทศอยู่ในระดับใด ปริมาณการซื้อขายข้าวในแต่ละปี 60 ล้านตัน กว่าร้อยละ 60 จากประเทศอาเซียน ดังนั้นหากร่วมมือกันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก การรับจําหน่ายส่งผลให้รัฐมีข้าวอยู่ในมือมาก สิ่งที่รัฐมองคือจะเป็นการสร้างความมั่นคงได้ คือมีการเก็บไว้ 2 ล้านตันเพื่อป้องกันภาวะต่างๆ และที่เหลืองก็ส่งออก ส่วนข้าวที่ค้างสต็อกก็มีการหมุนเวียน การบริหารสต็อกอยู่ในมือรัฐบาล ดังนั้นมองว่าช่วงที่เหมาะสมว่าช่วงใดต้องระบายเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลและประเมินสถานการณ์ให้ดี ซึ่งที่ผ่านมามีการประมูลไปแล้ว 3 รอบ แต่รอบสุดท้ายให้ราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำให้ประมูลใหม่ช่วงส.ค. ส่วนการค้าจีทูจีจากการเจรจาแล้ว คาดว่าน่าจะส่งออกได้ 4 ล้านตัน

"จีทูจี ทำให้เราขายได้ปริมาณมากในแต่ละครั้ง และราคามีความเหมาะสม ส่วนที่ผ่านมาโครงการจําหน่ายข้าวขาดทุนหรือไม่ เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าหากมีนโยบายเช่นนี้ รัฐจะต้องรับภาระ รัฐบาลที่ผ่านมาก็เช่นกัน แต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องรับภาระจะต่ำกว่าโครงการประกันราคาข้าวอย่างแน่นอน ส่วนข้อห่วงใยว่าจะมีข้าวใหม่เข้ามาใน ข้าวใหม่ที่จะมีประกาศรับจําหน่ายจะเป็นช่วงเดือน ต.ค. ดังนั้นรัฐมีเวลา 2 เดือนในการระบายข้าว ซึ่งจะมีการทำจีทูจีบริหารสต็อกให้ดี" นายบุญทรง กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บุญทรงชี้คุณภาพของข้าวไทยชนะคู่แข่ง เร่งจัดเกรดคุณภาพข้าวให้เป็นมาตรฐานสากล

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน ถึงนโยบายการรับจําหน่ายข้าวและคุณภาพของข้าวไทย ว่า ข้าวไทยชนะคู่แข่งในด้านคุณภาพอย่างแน่นอน

ในด้านของเอกชนได้มีการเรียกร้องว่า เมื่อมีการรับจําหน่าย ทำให้ข้าวไทยไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง อย่างเวียดนามหรืออินเดียได้ ในเรื่องราคา ถ้าเทียบราคาข้าวของเวียดนามกับอินเดีย ยอมรับว่าราคาข้าวของไทยค่อนข้างสูง แต่คุณภาพของไทยดีกว่ามาก มีหลายประเทศที่มาซื้อข้าวไทย เพราะคุณภาพดีกว่า รสชาติดีกว่า ให้พลังงานสูง แคลอรีต่ำ ไขมันต่ำ ซึ่งต่างชาติมีความมั่นใจว่าข้าวไทยมีคุณภาพ และการส่งออกของประเทศไทยรวมถึงไม่มีการปลอมปน โดยเชื่อมั่นที่จะทำการค้าในประเทศไทยมากกว่า เนื่องจากเรามีประวัติทางการค้าข้าวมาเป็นเวลา 30-40 ปี และข้าวไทยในตลาดโลกเป็นที่รู้จักกันมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูง ดังนั้น ถ้าจะเทียบกันทั้งคุณค่า ปริมาณ ราคา เราก็อาจจะชนะในเรื่องคุณภาพ แต่จะเสียเปรียบในเรื่องของราคา

ดังนั้น เรากำลังเร่งดำเนินการสร้างความแตกต่างของสินค้าของไทย โดยเฉพาะเรื่องข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว สำหรับข้าวหอมมะลิได้มีการยื่นจดทะเบียนจีไอ (แหล่งกำเนิดของสินค้า)กับประเทศในยุโรป ซึ่งได้มีการเจรจาทันที

กับรัฐมนตรีการค้าของประเทศเยอรมันกับฝรั่งเศสในการช่วยสนับสนุนและให้การรับรองการขึ้นทะเบียนจีไอของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งมีที่เดียวในโลก ถ้าเราได้รับการรับรองก็จะทำให้เรามีความแตกต่าง สามารถทำตลาดของสินค้าให้มีราคาที่สูงขึ้นแตกต่างจากประเทศอื่นได้ ภายในปีนี้น่าจะประสบความสำเร็จ

รอมว.พาณิชย์ กล่าวถึง การจัดเกรดคุณภาพข้าวของไทย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีกรมการค้าต่างประเทศที่ดูแลในเรื่องมาตรฐานคุณภาพของสินค้าเกษตรในบางอย่างเป็นผู้รับผิดชอบในการระบายหรือจำหน่าย และมีหน่วยงาน อคส.รวมถึงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะร่วมกันดูแลในเรื่องนี้ด้วย ขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้มากแล้ว คาดว่าภายใน 2 เดือนนี้ จะทราบว่าจะแบ่งได้กี่ระดับและจะมีการกำหนดมาตรฐานและราคาใหม่

ทั้งนี้ ในกลุ่มอาเซียนมี 5 ประเทศเท่านั้นที่มีการปลูกข้าวและเหลือเพื่อการส่งออก หลักๆ ก็มี ไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า ซึ่งได้มีการหารือกับกัมพูชาและเวียดนามโดยได้รับการตอบรับที่ดีมาก ในการทำความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งหลายในเรื่องของข้าว พัฒนาเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการตลาดร่วมกัน ดังนั้น การดำเนินการต่อไป เมื่อมีการแยกระดับคุณภาพของข้าวกันอย่างชัดเจนแล้ว จะมีการเซ็ตราคาอ้างอิงของข้าวให้เป็นระดับอาเซียน ซึ่งปัจจุบันเรามีมาตรฐานของข้าวหอมมะลียูแล้ว และต่อไปในอนาคตจะมีการเพิ่มมาตรฐานของข้าวหอมมะลิ อาจจะมีมากกว่าหนึ่งมาตรฐาน เพื่อให้มีราคากว้างขึ้น และข้าวหอมมะลิของไทยก็จะอยู่ในมาตรฐานที่สูงๆ เพราะเราเป็นต้นแบบของข้าวหอมมะลิในโลก ซึ่งต้องมีการหารือในประเทศในอาเซียนที่ปลูกข้าวด้วยกันถึงความร่วมมือและให้การรับรองมาตรฐานเหล่านี้ และใช้มาตรฐานสากล

ถ้าเราทำตรงนี้ได้สำเร็จ เราจะเป็นคนเซ็ตราคาให้กับโลกใหม่ และจะเป็นครัวของโลก เป็นแหล่งที่ผลิตอาหารให้โลก เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริง รอมว.พาณิชย์ กล่าว

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

'รัฐ'ถอยประดาน้ำจำหน่ายข้าวทุกเมล็ด 1.5 หมื่น

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่า ที่ประชุมยังไม่มีมติกรอบระยะเวลาการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีที่คาดว่าจะเริ่มวันที่ 1 ต.ค.นี้ เพราะเห็นว่าจะต้องปรับวิธีการรับจำหน่ายใหม่ โดยจะกำหนดเพดานกรอบวงเงินของเกษตรกรที่จะนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายกับรัฐบาล

เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรที่มีพื้นที่นาไม่มากจะจำหน่ายข้าวได้เพียงเล็กน้อย ขณะที่เกษตรกรบางรายมีที่นามาก ลับได้จำหน่ายในปริมาณสูง จึงต้องพิจารณาและขอเวลาทบทวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แต่จะพยายามให้เปิดรับจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณในการรับจำหน่ายแบบไม่จำกัดจำนวนข้าวเปลือกไม่ต่ำกว่ากรอบเดิมที่ 2.6 แสนล้านบาท ซึ่งอัตราการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปียังคงเป็นราคาเดิม เช่น ข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% อยู่ที่ 15,000 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% อยู่ที่ 20,000 บาทต่อตัน

รายงานข่าวระบุว่า ก่อนหน้านี้ ฝ่ายค้าน และนักวิชาการ ได้ออกมาเตือน ให้รัฐบาลถอยนโยบายประดาน้ำ โดยเฉพาะนโยบายจำหน่ายข้าวทุกเมล็ด ที่คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสีย 1-3 แสนล้านบาท และจะกระทบการคลังในอนาคต

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เห็นว่านโยบายรับจำหน่ายข้าวเปลือก เป็นนโยบายจนตรอกที่สร้างขึ้น เพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเท่านั้น ขณะที่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่โครงการนั้นมีจำนวนมาก และขณะนี้รัฐบาลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์กสิณไม่เข้าคายไม่ออกกับนโยบายนี้

เขาประเมินว่า ผลการดำเนินโครงการจำหน่ายข้าวตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณข้าวเปลือกครึ่งหนึ่งของประเทศตกอยู่ในมือรัฐบาล และยังไม่มีการระบายข้าวออกไป ปัญหาที่จะตามมา คือ รัฐบาลจะไม่มีโกดัง

เก็บข้าวที่จะจำหน่ายล็อตใหม่ ซึ่งได้ข่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนได้ลงทุนสร้างโกดังไว้รองรับแล้ว ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จะขาดเงินในการเปิดรับจำหน่ายรอบใหม่

"ถ้าเปิดจำหน่ายรอบใหม่ รัฐบาลไม่มีโกดังเก็บข้าวต่อไป เราจะเหมือนประเทศอินเดียที่เอาข้าวมากองไว้เต็ม แต่ถ้าวรัฐบาลจะระบายข้าว ราคาข้าวก็ต้องตกลงแน่ ไม่มีทางขายได้ราคา ขณะนี้ผมคิดว่ารัฐบาลกำลังวิ่งเต้นเพื่อขายข้าว แต่ไม่มีใครซื้อ ฉะนั้น รัฐบาลกำลังมีปัญหาที่เรียกว่า กลิ่นไม่เข้าคายนี้ออกกับนโยบายนี้" เขากล่าว

"ถ้ามีชาวนาเพียง 1 ล้านคนที่เข้าโครงการนี้ ก็เท่ากับว่า มีเพียงชาวนา 1 ล้านคนที่มีผลผลิตส่วนเกิน ซึ่งเป็นชาวนาที่ร่ำรวยเข้าโครงการนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ชาวนาที่เข้าโครงการจะได้รับจำหน่ายในราคา 15,000 บาทต่อตัน" เขากล่าว

ม.ร.ว. ปรีดียาทร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เห็นว่า ขณะนี้มีความเป็นห่วงวินัยทางการเงินการคลังของรัฐบาลว่า จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคต ซึ่งตรงกับความเป็นห่วงของวิทยาการผู้ร่วมสัมมนาด้วย เนื่องจากตอนนี้เริ่มเห็นการหมกหมิ่นของรัฐบาลไว้ตามที่ต่างๆ และมีความเป็นห่วงในโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล เพราะมีแนวโน้มจะขาดทุนมหาศาลจากรัฐบาล รับจำหน่ายข้าวทั้งหมด 15 ล้านเกวียน ซึ่งทำท่าว่ารัฐบาลจะขายไม่ออก ขณะที่คุณภาพข้าวเริ่มเสื่อม

รวมทั้งในแง่ของราคาข้าว เมื่อเอาข้าวมาอยู่ในมือเราทั้งหมดแล้ว ราคาข้าวโลกจะสูงขึ้น ตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่จริง เพราะปริมาณการค้าข้าว นำเข้าส่งออก มีเพียง 30 ล้านตัน แต่ขณะที่ปริมาณการผลิตข้าวของโลกมีสูงถึง 400 ล้านตัน เมื่อมีการแข่งขันสูงจะยิ่งทำให้ราคาต่ำลงไปอีก

"เมื่อรัฐบาลรัฐซื้อข้าวมาและต้องขายในราคาที่ไม่ขึ้น เห็นผลขาดทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาลถึงแสนล้านบาท หากรัฐบาลยอมรับผลขาดทุนได้ถึงแสนล้านบาทแล้วหากปล่อยไปย่อมรับผลการขาดทุนต่อไปเป็นหลัก 2-3 แสนล้านบาท โดยส่วนตัวเห็นว่า รัฐบาลไม่มีวินัยทางการเงินการคลัง และจะก่อหนี้ในระยะยาวจนเกิดปัญหาอีก 10-15 ปีข้างหน้าได้" เขากล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"ยิ่งลักษณ์"สั่งสอบทุจริตข้าว "สยามอินดิโก้"ด้วยห่วงกระทบรัฐบาล

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า ขณะนี้มีหลายฝ่ายทำหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกและการระบายข้าวในรัฐบาลกว่า 10 ล้านตัน โดยเฉพาะขั้นตอนหรือวิธีการรับจำหน่ายและระบายข้าวมีการเอื้อประโยชน์และทุจริตหรือไม่

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่า นายกษได้แสดงความกังวลถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ได้ติดตามสถานการณ์ข้าว การส่งออกข้าว และปัญหาการทุจริตโครงการรับจำหน่าย และสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการทบทวนวิธีการรับจำหน่ายเพื่อลดช่องโหว่ให้มากขึ้น พร้อมมอบหมายให้นายบุญทรง อกรายการยิ่งลักษณ์ พบประชาชน (28 ก.ค.) ซึ่งแจ้งสถานการณ์ข้าว หลังตัวเลขการส่งออกข้าวไทยลดลงและเสียแชมป์ผู้ส่งออกข้าวโลกให้อินเดียและเวียดนามในช่วง 6 เดือน "ส่วนเรื่องสยามอินดิโก้ ได้รับทราบถึงกระแสข่าวที่มีมาตลอด และได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบ เพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล"

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าวกล่าวว่า เป็นที่รับรู้กันในวงการค้าข้าวถึงการมีบทบาทและความใกล้ชิดของบริษัท สยามอินดิโก้กับนักการเมือง และกำลังสงสัยว่าเป็นบริษัทตั้งใหม่ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ อะกรี เทรดิง จำกัด เพราะเป็นที่รู้กันว่าผู้ดำเนินการติดต่องานราชการในการเข้าร่วมประมูลและเสนอขายข้าวให้บริษัทผู้ส่งออกและโรงสีมักเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน และยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคือตราบริษัทมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก

"กำลังติดตามว่าบริษัทเพอร์ซิเดนที่ปิดตัวลงเพราะมีปัญหาสภาพคล่องนั้น มีการแตกบริษัทใหม่หรือเป็นนอ มินี (ถือหุ้นแทน) หรือไม่ เพราะล่าสุดสยามอินดิโก้ได้สต็อกข้าวรัฐเก็บไว้ในโกดังภาคกลางเกือบ 2 ล้านตัน ซึ่งยังมี ข้าวอีก 1-2 ล้านตันที่รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวให้เปิดประมูลได้ภายในเดือนตุลาคมนี้" แหล่งข่าวกล่าว

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว แห่งชาติ (กชช.) วันที่ 27 กรกฎาคม มีมติเห็นชอบขยายการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2555 สำหรับเกษตรกร ปลูกข้าวภาคกลาง ที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวล่าช้าจากภาวะน้ำท่วมใหญ่ และมีผลผลิตเหลือไม่เกิน 2 ล้านตัน ข้าวเปลือก น่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท สำหรับโครงการรับจำนำฤดูกาลผลิตใหม่ 2555/2556 กำหนดเปิดรับจำนำตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 โดยไม่จำกัดปริมาณรับจำนำ ในราคาเดิม ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าต้นละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิจังหวัดต้นละ 19,000 บาท ข้าวเหนียว ต้นละ 16,000 บาท เป็นต้น ใช้งบประมาณรับจำนำ 2.6 แสนล้านบาท ส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเปลี่ยนชื่อข้าวหอม จังหวัด เป็นข้าวหอมมะลินั้น ที่ประชุมไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าผลเสียมากกว่าผลดีและกระทบต่อราคาข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนปัญหาทุจริตที่เป็นข่าวนั้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

นายชาญชัย รัชชนะานนท์ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ให้ ยกเลิกการเปิดข้ามเขตรับจำนำข้าวเปลือกในบางจังหวัดที่มีข้าวมาจำนำน้อย เพราะเห็นว่าไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่าย

นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี กล่าวว่า เห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาล เพราะหากราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นสามารถขายได้ในราคาปรับเพิ่ม ส่วนที่ คาดว่าจะทำให้รัฐบาลขาดทุน 1 แสนล้านบาท เห็นว่าเอกชนไม่ควรขายข้าวแข่งต่างประเทศหรือขายตามกลไกตลาด เพราะจะเสียเปรียบประเทศอื่น แนวทางเหมาะสมคือควรเก็บข้าวไว้รอขายเมื่อราคาสูง หรือนำไปแปรสภาพเพิ่ม มูลค่า และไม่เห็นด้วยกับการเปิดลงทะเบียนที่เป็นโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชันได้ง่าย แนวทางเหมาะสมคือควรหา บริษัทกลางมีโกดังเก็บข้าว มีแบงก์การันตี มีประสบการณ์มาบริหารสต็อกข้าว

ที่มา มติชนรายวัน

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-26 ก.ค. 2555 มีจำนวน 548,757 ตัน มูลค่า 225.208 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 26 ก.ค. 2555 มีจำนวนรวม 3.96 ล้านตัน มูลค่า 1.791 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 13% และมูลค่าลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 4.549 ล้านตัน มูลค่า 2.152 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอยู่ในระดับทรงตัวแม้ว่าอุปทานข้าวในตลาดจะมีมากขึ้น เพราะอยู่ในช่วงที่ผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ ในช่วงนี้ยังคงมีความต้องการข้าวจากจีนเข้ามา ประกอบกับมีโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ตามนโยบาย รัฐบาลจึงช่วยพยุงตลาดไม่ให้ราคาลดลงมากนัก โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) ลดลงจาก 410-415 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 375-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจากระดับ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ในช่วงนี้ ผู้ซื้อจากจีนได้กลับมาซื้อข้าวจากผู้ส่งออกหลายลีดต์ โดยแต่ละลีดต์มีจำนวนประมาณ 10,000-15,000 ตัน และคาดว่าปีนี้จีนจะเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่แทนที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียที่เคยเป็นผู้ซื้อราย ใหญ่ของเวียดนามเมื่อปีก่อนๆ

นายรัฐมนตรีเหิงยง ตัน ดุงของเวียดนาม ระบุไว้ในคำสั่งที่ลงนามในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.ว่า ตั้งเป้าที่จะ ส่งออกข้าวอย่างน้อย 6-7 ล้านตันต่อปีจนถึงปี 2558 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

รัฐบาลระบุว่า ภายในปี 2563 เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ควรมีพื้นที่ 11-12 ล้านไร่ สำหรับการเพาะปลูกข้าว แม้จะคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเมืองใหญ่ในภูมิภาคนี้ อาจเพิ่มขึ้นเป็น 34.2% ในปี 2563 จากอัตรา 28% ในปี 2558 ทั้งนี้เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นแหล่งผลิตข้าวราว 50% ของเวียดนาม และข้าวราว 90% ที่เวียดนามส่งออกนอกประเทศเป็นข้าวที่ผลิตในเขตนี้

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการอินเดีย รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crop) ณ วันที่ 27 ก.ค. มีการเพาะปลูกแล้ว 119 ล้านไร่ ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่ที่กำลังประสบภาวะฝนตกน้อยได้แก่ แคว้น West Bengal, Odisha Uttar Pradesh และ Punjabซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะส่งออกข้าวขาว เพื่อเป็นการยกระดับราคาข้าวในประเทศและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ราคาข้าวในประเทศลดลง และมีแนวโน้มผลผลิตข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยในปีการผลิตนี้ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผลผลิตข้าวมีจำนวน 33.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 33.52 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว และในขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกข้าวจำนวน 1.02 ล้านตัน และข้าวสาลี 254,000 ตัน (ณ วันที่ 12 ก.ค.)

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่ จะยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาร (common varieties) ซึ่งประกาศมาตั้งแต่ปี 2008 หลังจากที่ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น ต่อมาเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมารัฐบาลได้ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวหอม (aromatic rice) ไปก่อนแล้ว

เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา บังคลาเทศเคยนำเข้าข้าวและข้าวสาลีรวม 2.2 ล้านตัน โดยเป็นการนำเข้าข้าวมากถึง 1.3 ล้านตัน แต่ในปีงบประมาณนี้ มีการนำเข้าข้าวเพียง 350,000 ตัน เท่านั้น เพราะผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความต้องการบริโภค

ที่มา Riceonline.com

พม่า

มีรายงานว่า ในขณะนี้ได้มีการลักลอบส่งออกข้าวประมาณวันละ 2,500 ตัน จากชายแดนทางตอนเหนือของพม่าที่ติดกับรัฐฉาน (the Shan State) ไปยังประเทศจีน โดยในปัจจุบันนี้รัฐบาลจีนมีนโยบายห้ามนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนพม่า แต่กลับมีรายงานว่า ผู้ค้าข้าวรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของทางการจีนจึงทำให้เกิดการนำเข้าข้าวอย่างไม่ถูกกฎหมายจากพม่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราที่สูง ซึ่งรัฐบาลจีนกำหนดภาษีการค้า (commercial tax) ในกรณีที่เป็นการค้าตามช่องทางปกติ (ส่งออกทางเรือ หรือทางอากาศ) ไว้ที่ 65% ซึ่งรวมถึงภาษีส่งออกอีก 3% นอกจากนี้ยังต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้า และการตรวจสอบคุณภาพข้าวอีกด้วย

ทั้งนี้ นอกจากการลักลอบนำเข้าจะมีเจ้าหน้าที่ของทางการจีนรู้เห็นเป็นใจด้วยแล้ว เกษตรกรที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ช่วยทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าข้าวด้วย โดยการแจ้งปริมาณผลผลิตที่พวกเขาผลิตได้เกินจริงโดยที่พวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้ค้าข้าวที่ลักลอบนำเข้าข้าว

เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาระหว่างการประชุมประจำปีของหอการค้าพม่า (the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry; UMFCCI) สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า The Myanmar Rice Industry Association (MRIA) ได้เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเจรจากับทางการจีนเกี่ยวกับ

ข้อกำหนดในการส่งออกข้าว ซึ่งในขณะนี้ทางการจีนยังลังเลใจที่จะซื้อข้าวจากพม่าเพราะยังมีความกังวลเรื่องของคุณภาพข้าว

สำหรับการลักลอบนำส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนทางแนวชายแดนนั้น ผู้ค้าข้าวระบุว่า ราคาข้าวคุณภาพต่ำ (ehmeta) หรือข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 408 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือประมาณ 2,600 หยวน และข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 446 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือประมาณ 2,840

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

นายรุสมาน เฮอร์อาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่า รัฐบาลอาจจะยังคงนำเข้าข้าวในปีนี้เป็นอัตราระดับมูลภัณฑ์กันชนของข้าว แม้อาจคาดว่าผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้น 4.3% ในปีนี้ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย

ก่อนหน้านี้ สำนักงานพลาริการของอินโดนีเซีย หรือ BULOG ประเมินว่าผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียจะมีจำนวนทั้งสิ้น 38 ล้านตันในปี 2555 เพิ่มขึ้น 4.3% จากผลผลิตของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ อินโดนีเซียเป็นผู้บริโภคข้าวรายใหญ่เป็นอันดับที่สามของโลก โดยมีปริมาณการบริโภครายปี 139 กิโลกรัมต่อคน แม้ว่าจะสามารถผลิตข้าวเองได้พอเพียงในปี 2551 และปี 2552 แต่อินโดนีเซียก็เริ่มนำเข้าข้าวในปี 2553 หลังจากสต็อกลดลงและการเก็บเกี่ยวตกต่ำ โดยในปี 2554 อินโดนีเซียนำเข้าข้าว 1.9 ล้านตัน จากไทย เวียดนาม และอินเดีย

ที่มา Riceonline.com

จีน

สำนักงานศุลกากรของจีน (GAC) เปิดเผยว่า ยอดนำเข้ารัฐฟิซของจีนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงขึ้น 41.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 40.85 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการนำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลี

GAC เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรก ยอดนำเข้าถั่วเหลืองของจีนอยู่ที่ 29.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว, ยอดนำเข้าข้าวโพดอยู่ที่ 2.4 ล้านตัน พุ่งขึ้น 6,535.2%, ยอดนำเข้าข้าวสาลีอยู่ที่ 2.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 294.9%, ยอดนำเข้าข้าวบาร์เลย์อยู่ที่ 1.51 ล้านตัน พุ่งขึ้น 62.3% และยอดนำเข้าข้าวสารถูอยู่ที่ 1.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 226.9%

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐฟิซอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยอิรักได้ตกลงซื้อจำนวน 110,000 ตัน ประกอบด้วยบริษัท Toepfer International เสนอข้าวจากประเทศไทย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 623.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f liner out และบริษัท Olam International เสนอข้าวจากประเทศไทย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 629 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f liner out และซื้อจากบริษัท Saif International ซึ่งเสนอข้าวจากประเทศอูรุกวัย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 671 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ทั้งนี้ เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ปรากฏว่าในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 580,000 ตัน)

ทั้งนี้ การประมูลเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการรัฐฟิซอิรักตกลงซื้อข้าวจำนวน 82,000 ตัน จากประเทศไทย ในราคาประมาณ 585-590 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 500,000 ตัน ณ วันที่ 8 ก.ค.)

ที่มา The Iraqi Grain Board

อิหร่าน

รัฐบาลอิหร่านได้ประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าข้าว (import duty) จากเดิมอัตรา 45% เป็น 90% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการนำเข้าข้าวมากเกินไป ซึ่งการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับปากีสถาน และอินเดียที่มีการส่งออกข้าวไปยังอิหร่านเป็นจำนวนมาก

วงการค้าคาดว่า หลังจากอิหร่านเพิ่มภาษีนำเข้าข้าว อาจทำให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจากอินเดียโดยผ่านทางประเทศอัฟกานิสถานเป็นจำนวนมาก

ที่มา Riceonline.com

